

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	มติชน		
Date :	13 ส.ค. 2550	Page :	1913
		No :	50368895

## ‘ดร.เสรี’ ทนแนบ ส.แทนนาย สนช.ขงที่ประชุมอาทิตย์หน้า

สนช.เตรียมต้น กม.ค่านำหน้านามเข้าประชุมสัปดาห์หน้า เร่ง  
เสนอให้ทันรัฐบาลก่อนหมดวาระ ‘เสรี วงษ์มณฑา’ พร้อมสนับ  
สนช. แนบ กม.ต้องกำหนด รายละเอียดให้ชัด **อ่านต่อ 13**

### ดร.เสรี

จากกรณีที่มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะ  
เสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เกี่ยวกับค่านำหน้า  
นาม เพื่อให้สิทธิกับผู้ขายที่แปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้ว  
มีสิทธิใช้คำว่า “นางสาว” หรือ “นาง” นำหน้า  
ชื่อแทนได้ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันและให้สอดคล้อง  
คลึงกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งนี้นางจุรี  
วิจิตรวาทการ สมาชิก สนช. ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12  
สิงหาคม ว่า เรื่องรายละเอียดและหลักการ กฎเกณฑ์  
รายละเอียดของข้อกฎหมายจะต้องมีการประชุม  
ปรึกษาหารือกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อน โดยเฉพาะ  
สมาชิก สนช.ว่าจะเห็นด้วยในการปรับแก้กฎหมาย  
หรือไม่

“ยังมีอีกหลายขั้นตอนในการแก้ไขกฎหมาย ส่วน  
ตัวเห็นว่าเป็นเวลาและโอกาสที่ดีในการแก้ไขกฎหมาย  
ฉบับนี้ของ สนช. และจะผลักดันให้การแก้ไขกฎหมาย  
ค่านำหน้าให้ทันในสมัยรัฐบาลชุดนี้ จะนำเรื่องตั้ง  
กล่าวเข้าในที่ประชุมของคณะกรรมการกิจการเด็ก  
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและความมั่นคงของ  
มนุษย์ สนช. ที่มีนายวัลลภ ตังคณานุกาญจน์ เป็นประธาน  
ในสัปดาห์หน้า”

ด้านนายเสรี วงษ์มณฑา ผู้อำนวยการหลักสูตร

ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กล่าวว่า  
การแก้ไขกฎหมายค่านำหน้านามของผู้ขายที่แปลง  
เพศนั้น ถือเป็นเรื่องที่ดี เป็นการเพิ่มสิทธิและทางเลือก  
ให้กับกลุ่มคนที่แปลงเพศเป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้ว ซึ่งที่  
ผ่านมากลุ่มคนเหล่านี้จะมีปัญหาในการไปสมัคร  
งาน และยังเวลาเดินทางไปต่างประเทศจะมีปัญหา  
มากในการตรวจสอบหนังสือเดินทาง เพราะรูปร่าง  
หน้าตาเหมือนผู้หญิงแต่ติดปัญหาตรงที่ค่านำหน้ายัง  
เป็น นาย หรือ “มิสเตอร์”

“คิดว่า การแก้ไขกฎหมายเปลี่ยนค่านำหน้านามให้  
ผู้ขายที่แปลงเพศแล้วมาใช้เป็น น.ส.ได้ ไม่น่าจะมี  
ปัญหาอะไร ซึ่งในรายละเอียดของกฎหมายควรใช้คำ  
ว่า คนที่แปลงเพศมาแล้ว มีสิทธิ ที่จะเปลี่ยนค่านำหน้า  
นามได้ เพราะจะเป็นแนวทางที่เป็นกลาง ไม่ได้บังคับ  
ว่าทุกคนที่แปลงเพศจะต้องเปลี่ยนค่านำหน้านาม  
เพราะบางคนที่แปลงเพศแล้วอาจจะไม่ต้องการเปลี่ยน  
ค่านำหน้าชื่อก็ได้”

นายเสรีกล่าวว่า ประเด็นที่เกรงว่าจะมีปัญหาเกี่ยว  
กับการแข่งขันกีฬาที่อาจเกิดความได้เปรียบนั้น ไม  
น่าจะมีปัญหา เพราะในทางการแพทย์สามารถตรวจ  
พิสูจน์ได้ละเอียดอยู่แล้ว รวมทั้งรายละเอียดของ  
กฎหมายต้องกำหนดให้ชัดเจนด้วยว่า คนที่จะแปลง  
เพศต้องเป็นคนที่ยากเป็นผู้หญิงจริงๆ ซึ่งสามารถ  
ตรวจสอบสภาพทางจิตได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกลุ่มคน  
ที่ก่ออาชญากรรมใช้การแปลงเพศหลบหนีความผิด

ด้านนายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย  
แม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และประธานที่ประชุมอธิการบดี  
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นปัญหา  
โลกแตก เพราะต้องดูว่าเอาข้อเท็จจริง หรือเพศโดย  
กำเนิด เพราะถ้าเอาเพศโดยกำเนิดแล้ว ก็จะติดตัวไป  
ตลอดชีวิต กรณีของชายที่ผ่าตัดแปลงเพศเป็นผู้หญิง  
และต้องเปลี่ยนค่านำหน้านามนั้น อาจจำเป็นต้องมี  
เครื่องหมายที่ระบุว่าคนคนนั้นไม่ใช่เพศหญิงโดยกำเนิด  
เพราะไม่เช่นนั้นอาจเบี่ยงเบนข้อเท็จจริง และผู้อื่นอาจ  
ไม่ทราบว่าเป็นคนนี้ได้ผ่าตัดแปลงเพศ

“กรณีของนิสิตนักศึกษาชายที่แปลงเพศเป็นผู้หญิง  
นั้น หากแปลงเพศจริง และจำเป็นจะต้องอยู่หอพัก ก็ควร  
ให้อยู่หอพักหญิง เนื่องจากไม่มีสภาพเป็นเพศชายอีก  
แล้ว กรณีของ มฟล.ยังไม่พบว่านิสิตนักศึกษาชายแปลง  
เพศเป็นผู้หญิง มีแต่นักศึกษาชายที่มีพฤติกรรมเป็นผู้  
หญิง หรือที่เรียกว่า “กระดอย” จำนวนมาก ซึ่งจะ  
แสดงออกอย่างไรไม่ต่างกัน และยังไม่อนุญาตให้แต่ง  
กายด้วยชุดนักศึกษาหญิง ผมมองว่านักศึกษากลุ่มนี้  
ซึ่งปัจจุบันมีเยอะ สามารถอยู่ด้วยกับใครก็ได้ก่อ  
ปัญหา เพียงแต่ช่วงหลังสังคมไทยยอมรับมากขึ้น ก็ม  
ีการแสดงตัวมากขึ้น” นายวันชัยกล่าว

นายศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนดุสิต (มสส.) กล่าวว่า ไม่ขัดข้องหากจะมี  
พ.ร.บ.เกี่ยวกับค่านำหน้านามเพื่อให้สิทธิเพศชายที่แปลง  
เพศเป็นผู้หญิงแล้วมีสิทธิใช้คำว่า “นางสาว” หรือ  
“นาง” เพราะถ้าแปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้วยังใช้ค่านำ  
หน้านามว่า “นาย” คงดูทะแม่งๆ คิดว่าพวกเร  
ยอมรับความจริงบางอย่างได้ สำหรับนักศึกษาชายที่มี  
พฤติกรรมเป็นผู้หญิง ซึ่งในปัจจุบันมีค่อนข้างมากนั้น  
หากไม่ได้มีการแปลงเพศ หรือเปลี่ยนค่านำหน้านาม  
ก็จะให้นักศึกษาพักอยู่หอพักชาย ยกเว้นกรณีแปลง  
เพศ และเปลี่ยนค่านำหน้านาม ซึ่งจะให้อยู่หอพักหญิง  
ซึ่งขณะนี้ยังไม่มี และส่วนใหญ่ นักศึกษาชายที่มี  
พฤติกรรมเป็นผู้หญิงไม่นิยมอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย  
แต่ไปเช่าหอพักภายนอก

“มสส. มีนักศึกษาชายที่มีพฤติกรรมเป็นผู้หญิงค่อนข้าง  
เยอะ เพราะเปิดสอนในสายอุตสาหกรรมบริการ  
จำนวนมาก เช่น การโรงแรม การท่องเที่ยว ภัตตาคาร  
การบิน เป็นต้น คนกลุ่มนี้จะเรียนค่อนข้างมาก สำหรับ  
ผมไม่ถือว่าเป็นปัญหา และประพฤติปฏิบัติเหมือนนัก  
ศึกษาคนอื่น ๆ ทั่วไป” นายศิโรจน์กล่าว